



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

20 มกราคม 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, กท.ธุรกิจ, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน, แนวหน้า, มติชน, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแอสซิฟิก, js100, mcot, thailandplus, mthai, newtv, acnews, nationtv, INN, nationweekend, springnews, tnthailand, thansettakij, workpointtoday, thebankokinsight, sanook, kapook)

-พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์วันที่ 18 ม.ค. 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่ 369 ราย มาจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 82 ราย ค้นหาเชิงรุกในชุมชน 275 ราย และผู้เดินทางจากต่างประเทศและอยู่ในสถานกักตัวของรัฐ 12 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 12,423 ราย หายป่วยสะสม 9,206 ราย อยู่ระหว่างรักษา 3,147 ราย เสียชีวิตคงที่ 70 ราย จำนวนที่สูงขึ้นมาจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน หลายจังหวัดไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มเพราะทุกคนป้องกันตัวเองและแต่ละจังหวัดมีมาตรการที่เข้มข้น การค้นหาเชิงรุกใน จ.สมุทรสาคร มาจากความร่วมมือของเจ้าหน้าที่รัฐภาคเอกชนและประชาชน มีการเตรียมพร้อมสำหรับ 2 สัปดาห์ข้างหน้าเพื่อรับมือสถานการณ์ ส่วนที่ต้องให้ความสำคัญคือ มาเลเซียพบผู้ติดเชื้อรายใหม่กว่า 3,000 ราย จึงต้องเฝ้าระวังชายแดน ประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตา

- จ.นนทบุรี พบติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย โทรม์ไลน์สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด 19
- จ.สมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 138 ราย สะสม 4,817 ราย
- โฆษก กทม. เผย พบผู้ติดเชื้อในกทม.เพิ่ม 18 ราย โทรม์ไลน์เป็นแม่ค้าอาหารตามสั่ง ซึ่งก่อนหน้านี้มีแม่ค้าอาหารตามสั่งติดโควิด 1 ราย โดยรายนี้เปิดร้านอาหารตามสั่งอยู่ที่บ้าน จ้างวินจยย.ไปซื้อของให้ทุกวัน ก่อนพาญาติไปตรวจและพบว่าญาติติดเชื้อ จากนั้นกักตัวอยู่บ้าน ต่อมาไปตรวจที่รพ. และพบว่าติดเชื้อ อีกรายเป็นนักธุรกิจสาวอยู่บ้านเกือบตลอดเวลา สั่งเดลิเวอรี่มากินตลอด แต่ติดเชื้อจากออกไปทานอาหารกับเพื่อนครั้งเดียวและเพื่อนจามใส่ ทราบภายหลังว่าเพื่อนติดเชื้อ
- จ.ขอนแก่น พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10 ราย สสจ.ขอนแก่น ระบุ ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงภายในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 4 จำนวน 1,008 ราย ผลตรวจออกแล้ว 906 รายไม่ติดเชื้อ คณะทำงานสอบสวนโรคจะประเมินสถานการณ์อีกครั้ง หากมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากจะปรับเปลี่ยนศูนย์ฝึกฯ เป็นรพ.สนามทันที
- จ.พระนครศรีอยุธยา พบแม่ค้าขายผลไม้และกับข้าวถูกหน้าโรงงาน ติดเชื้อ 1 ราย

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, มติชน) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, แนวหน้า, มติชน, ไอเอ็นเอ็น)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร. ประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ กับรองผู้ว่าฯ สมุทรสาคร และกล่าวว่า การจัดหาวัคซีนฉีดให้ประชาชนต้องได้รับการยืนยันว่าปลอดภัย ยึดหลักทางการแพทย์และองค์การอนามัยโลกยอมรับ สร.ตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการวัคซีน สถานการณ์ภาพรวม โดยเฉพาะ 28 จังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด หลายจังหวัดเริ่มดีขึ้น ถ้าได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการเฝ้าระวังตัวเองจนควบคุมการแพร่ระบาดได้ จะคลายล็อกได้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่ละจังหวัด รวมทั้ง ศบค.และคณะกรรมการพิจารณา ส่วน จ.สมุทรสาคร ตลาดกลางกุ้งจะเปิดวันที่ 27 ม.ค.นี้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ผจก.รายวัน, มติชน) เว็บไซต์ sanook

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สร. ตอบกระทู้ถามของสมาชิกวุฒิสภาถึงประสิทธิภาพวัคซีนโควิด 19 ที่รัฐบาลจัดหา ว่า ไทยนำเข้าวัคซีนจาก 2 บริษัทหลัก ได้แก่ ซิโนวัค และแอสตราเซนเนกา ลอตแรกจะมาถึงเดือน ก.พ. นี้ และจะทยอยเข้ามาเพิ่มเติมในแต่ละเดือน ยืนยันว่าวัคซีนจาก 2 บริษัทมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงมาก ราคาไม่แพง สามารถป้องกันการติดเชื้อรุนแรงได้ มีผลข้างเคียงน้อย เตรียมแผนการกระจายวัคซีนไว้แล้ว ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการกระจายวัคซีนพิจารณา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, ผจก.รายวัน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, คมชัดลึก, กรมประชาสัมพันธ์, โพสต์ทูเดย์, thaipbs, 77kaoded, innnews, thailandplus)

-รองนายกฯ และ รมว.สร. ตรวจเยี่ยมความพร้อมรพ.สนามธรรมศาสตร์ เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในเขตกทม.และเขตสุขภาพที่ 4 มีศักยภาพรองรับ 308 เตียง หากจำเป็นสามารถขยายเป็น 400 เตียงได้ภายใน 2 สัปดาห์ ได้ให้กำลังใจบุคลากรที่ปฏิบัติงานและขอบคุณจนท.ทุกคนที่ทุ่มเทเสียสละทำงาน ปัจจุบันแม้จะพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในบางพื้นที่แต่ภาพรวมดีขึ้น ทั้งนี้ การควบคุมการระบาดที่ผ่านมา ต้องขอบคุณประชาชนที่ร่วมมือตั้งการ์ด และปฏิบัติตามคำแนะนำของรัฐ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, คมชัดลึก, กรมประชาสัมพันธ์, thailandplus

-ปลัด สร. ลงพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ติดตามสถานการณ์โรคโควิด 19 ให้กำลังใจคกก.โรคติดต่อ จ.สมุทรสาคร และตรวจเยี่ยมรพ.สนามวัดโกรกกราก เผยผู้ติดเชื้อยังสูงในแรงงานต่างด้าว ระดมทีมจากจังหวัดต่างๆ ร่วมตรวจเชิงรุกโรงงาน ตลาด และชุมชน คาดแล้วเสร็จต้นเดือน ก.พ. นี้ ย้ำเข้มมาตรการกักกัน ยึดหลักสวมหน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่าง ลดการเดินทาง สกตแพร่เชื้อ รพ.สนามวัดโกรกกรากดูแลผู้ติดเชื้อแล้ว 107

คน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (แนวหน้า, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, ข่าวสด, คมชัดลึก, เดลินิวส์, thebangkokinsight, kapook, bangkokbiznews, innnews, newtv)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย ภาพรวมติดเชื้อในประเทศลดลง มีแนวโน้มการแพร่ระบาดในครอบครัวและสถานที่ทำงานมากขึ้น ขอความร่วมมือสถานประกอบการออกมาตรการเว้นระยะห่าง โดยเฉพาะการไม่กินอาหารร่วมกันเป็นกลุ่มใหญ่ ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ระลอกใหม่ เป็นคนไทย 49.88% เมียนมา 45.11 % กัมพูชา 1.3 % และอื่นๆ 3.28% ทั้งนี้ 4 กลุ่มก้อนสำคัญที่ระบาดในระลอกใหม่จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า 1.จังหวัดอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกับตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร รวม 43 จังหวัด ผู้ป่วย 568 ราย 2.เชื่อมโยงบ่อนการพนันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13 จังหวัด 1,491 ราย 3.เชื่อมโยงกับสถานบันเทิง กทม. 10 จังหวัด 283 ราย 4.สนามชนไก่ จ.อ่างทอง 7 จังหวัด 148 ราย กรณีพื้นที่ กทม. ขณะนี้ทรงตัวและลดระดับลงแต่ต้องค้นหาเชิงรุกในพื้นที่ โดยเฉพาะฝั่งตะวันตก เน้นการกำกับติดตามการกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ระหว่างรอผลตรวจหาเชื้อจนครบ 14 วัน เตือนต้องระวังสถานที่เสี่ยง 3 แห่ง คือ 1.ในครอบครัว ต้องระมัดระวังกลุ่มเสี่ยงที่เป็นผู้สูงอายุ และเด็ก 2.ร้านอาหาร/สถานที่รับประทานอาหาร และ 3.สถานที่ทำงาน ซึ่งความเสี่ยงอยู่ที่การใกล้ชิดกันและไม่ใส่หน้ากาก โดยเฉพาะการรับประทานอาหารร่วมกันในที่ทำงาน การแจ้งเตือนแอปฯ หมอชนะ จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้เร็วขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด, มติชน, เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, สยามรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, มติชน, nationtv, thebangkokinsight, thestandard, kaohoon, thaipbs, sanook)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย บ.แอสตราเซนเนกา ยื่นเอกสารขอขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด 19 ต่อ ออย. แล้ว คาดว่าจะได้รับอนุญาตให้นำวัคซีนมาใช้แบบฉุกเฉินในไทยไม่เกินสัปดาห์นี้ ซึ่งตามแผนฉีดวัคซีนให้คนไทยจะมีระบบติดตามผลหลังฉีด 4 สัปดาห์

-นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ออย. ระบุว่า หากวัคซีนล็อตนี้ได้รับการขึ้นทะเบียน จะส่งผลให้วัคซีนตัวเดียวกันที่จะผลิตในประเทศ 26 ล้านโดสได้รับอนุมัติง่ายขึ้น ขณะที่ภาคเอกชนไม่สามารถนำเข้าวัคซีนตัวนี้ได้เพราะในการยื่นขอขึ้นทะเบียนของบ.แอสตราเซนเนกา ระบุว่า จะขายให้รัฐบาลไทยเพราะเป็นการอนุมัติการขึ้นทะเบียนในภาวะฉุกเฉิน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ระบุ รพ.สนามจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับผู้ป่วยที่เกินกำลังของรพ. เช่น จ.สมุทรสาคร ที่มีผู้ป่วยเกินกว่า 1,000 คน หลักการคือ ควรห่างชุมชนอย่างน้อย 200-500 เมตร อาจจะเป็นสนามกีฬา อาคารเรียน หอพัก หอประชุม วัด หอปฏิบัติธรรม ค่ายทหาร แต่ต้องมีการถ่ายเทอากาศได้ดี เมื่อได้พื้นที่แล้วจะพิจารณาเรื่องระบบกำจัดน้ำเสียระบบกำจัดขยะติดเชื้อ และระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี นอกจากนี้ ขอฝาก 3 ส เป็นอาวุธป้องกันและต่อสู้กับโควิด 19 คือ สติ การสื่อสาร และสามัคคี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

-นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ ออย. เผย ขณะนี้มีผู้ขอขึ้นทะเบียนวัคซีน 2 บริษัท คือแอสตราเซนเนกาและ ซิโนแวค แต่ยังไม่มีการขึ้นทะเบียนใดจะได้รับการอนุมัติในสัปดาห์นี้ เพราะต้องดูข้อมูลอย่างรอบด้าน ส่วนกรณีรพ.เอกชนรายหนึ่งขอขึ้นทะเบียนวัคซีนซิโนแวคและระบุว่าอย.ต้องใช้เวลาพิจารณานานถึง 3 เดือนนั้น ออย.ไม่เคยได้รับคำขอขึ้นทะเบียนวัคซีนดังกล่าวจากรพ.เอกชนแต่อย่างใด และไม่เคยได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ของบริษัท มีเพียงหนังสือที่รพ.เอกชนรายนี้ยื่นต่อ ออย. เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2564 เพื่อขอให้อย.ลงนามในเอกสารประกอบการจดทะเบียนของบริษัท โดยแจ้งว่าจะขอขึ้นทะเบียนและขออนุญาตนำเข้า ซึ่ง ออย.มีหน้าที่ประเมินวัคซีน 3 ด้าน คือ คุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิผล ผู้ที่ต้องการขึ้นทะเบียนจะต้องแสดงข้อมูลเอกสารประเมินคุณสมบัติให้ครบทั้ง 3 ด้าน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, thailandplus)

-นพ.สมัยศิริ ทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต แนะนำแนวทางการพัฒนาจิตใจให้สามารถปรับตัวในสถานการณ์โรคโควิด 19 โดยการสร้างวินัย จัดระเบียบในจิตใจแต่ละบุคคล ควบคุมอารมณ์ตนเอง และการสร้างสุขนิสัยตนเองให้เกิดความปลอดภัย เช่น ล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัย ทั้งนี้สามารถตรวจสอบสุขภาพจิตใจของตนเองผ่านทางแอปฯ Mental Health Check In หรือโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ตลอด 24 ชม.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ bangkokbiznews

-กรมอนามัย แนะนำประชาชนที่ไปทำงานหรือไปทำธุระนอกบ้าน เมื่อกลับถึงบ้านให้รีบล้างมือ อาบน้ำ ทำความสะอาดร่างกาย ก่อนใกล้ชิดเด็กและผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด 19 ไปยังบุคคลในครอบครัว ทำความสะอาดหน้ากากผ้า ตากแดดให้แห้งสนิทก่อนนำมาใส่ซ้ำ หน้ากากอนามัยให้ทิ้งในถังขยะมีฝาปิด การรับประทานอาหารร่วมกันให้ใช้ช้อนกลางส่วนตัวและเน้นกินอาหารปรุงสุกร้อน หากในบ้านมีผู้สูงอายุ ควรแยกสำรับต่างหาก และจัดสภาพแวดล้อมภายในบ้านให้โปร่งระบายอากาศได้ดี เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-จ.อุดรธานี จัดพิธีส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์จากรพ.อุดรธานี ชุดที่ 3 จำนวน 9 ราย พร้อมวัสดุอุปกรณ์และชุดเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ไปร่วมสนับสนุนการดำเนินงานรพ.สนาม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ

-รพ.นครพิงค์ เปิดใช้งานเครื่องตรวจเชื้อโควิด 19 รุ่นล่าสุด เป็นแห่งแรกของภาคเหนือ ทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ ลดภาระงานและความเสี่ยงเจ้าหน้าที่ เพิ่มศักยภาพตรวจยืนยันเชื้อได้อีกวันละ 1,500 ราย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ

-สสอ.สุโขทัย-ลก ตามหาผู้โดยสารที่มากับรถไฟขบวนรถเร็วที่ 171 ชั้น 3 คันที่ 6 ออกจากหัวลำโพงวันที่ 8 ม.ค. 2564 เพื่อมารายงานตัวเข้าคัด

กรองความเสี่ยง

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ: นสพ. (ไทยโพสต์, มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ผจก.รายวัน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, บ้านเมือง, คมชัดลึก โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, ประชาชาติ, ศูนย์ข่าวแอฟฟิค, mcot, js100, thailandplus, mthai, newtv, acnews, nationtv, 77kaoded, nationweekend, springnews, TNN, INN, thansettakij, workpointtoday, thebankokinsight, sanook, kapook, thaigov)

-นายกฯ ประชุม VDO Conference ร่วมกับ จ.สมุทรสาคร ติดตามการบริหารสถานการณ์โควิด 19 พร้อมดูแลแรงงานไทยและแรงงานต่างชาติดังที่
ไม่มีงานทำช่วงโควิด 19 ให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ โดยก่อนการประชุม นายกฯ ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 แบบ Swab รู้ผลภายใน
30 นาที ผลตรวจไม่พบเชื้อ โดยนายกฯ จะตรวจหาเชื้อทุก 30 วัน

-นายกฯ โพสต์ขอบคุณ อย. ที่เร่งตรวจสอบวัคซีนล็อตแรก และขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนที่เร่งเตรียมการเพื่อให้มีความพร้อมในการฉีด
วัคซีน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเตรียมระบบการติดตามผลและอาการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของคนไทยทุกคน

-รมว.ศึกษาฯ เตรียมเสนอศบค. ให้เด็กอนุบาล-ประถมเริ่มเปิดเรียนก่อน

-ก.การคลัง เตือนอย่าหลงเชื่อหลอกล่อให้ลงทุนแบบเราชนะ รับเงินเยียวยา 3,500 บาท ยืนยันไม่มีแอปฯ เราชนะ

-นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล รก.ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บ.ไทยลีก จก. เผย ได้เข้าหารือกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อวางมาตรการตรวจหา
เชื้อในกลุ่มนักเตะและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ก่อนยื่นให้ศบค. ตัดสินใจให้บอลลีกกลับมาลงสนามอีกครั้ง

-ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เผยอาการผู้ว่าฯ สมุทรสาคร มีเสมหะมาก ปอดอักเสบมากขึ้นจากแบคทีเรีย
เลื่อนการถอดเครื่องช่วยหายใจออกไปก่อน

-ทบ.ไม่เลื่อนเกณฑ์ทหาร แต่อาจขยายวันตรวจเลือก เพื่อลดความแออัด

-เทศบาลหลายแห่งประกาศเตรียมจัดซื้อวัคซีนแจกประชาชน ได้แก่ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เทศบาลพระนครศรีอยุธยา

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1. การจัดหาวัคซีนโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์

-นายธนธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ไลฟ์ผ่านเพจคณะก้าวหน้าในหัวข้อ “วัคซีนพระราชทานฯ : ใครได้-ใครเสีย?” เปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับการจัดหาและผลิตวัคซีนโควิดในประเทศไทย ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนรายหนึ่ง, ทำไมประเทศไทยได้วัคซีนช้า,
และทำไมรัฐบาลถึงจัดหาวัคซีนได้ไม่ครอบคลุมจำนวนประชากรที่เหมาะสม ทั้งนี้ หากวัคซีนมีการผลิตช้ากว่ากำหนดเวลา หรือมีปัญหาในการ
แจกจ่ายให้ประชาชน หรือถ้าประชาชนเกิดอาการแพ้ หรือถ้ามีประสิทธิภาพไม่ได้ตามเป้าหมาย นายกฯ จะรับผิดชอบไหมหรือไม่ เพราะถ้าเกิด
ข้อผิดพลาดขึ้นมาประชาชนย่อมจะตั้งคำถามกับ Siam Bioscience ที่ถือหุ้นโดยในหลวงรัชกาลที่ 10

2. บุคลากร รพ.ศิริราชติดเชื้อโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (แนวหน้า, มติชน, เดลินิวส์, ศูนย์ข่าวแอฟฟิค, ผจก.รายวัน, mcot, sanook, newtv,
tnnthailand, js100, nationtv)

-นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เตรียมแถลงรายละเอียดกรณีพบบุคลากรทางการแพทย์ รพ.ศิริราช ติด
เชื้อโควิด 19 ในวันนี้ (19 ม.ค.) ยืนยันว่า ไม่ได้เป็นการติดเชื้อจากคนไข้ โดยรพ.ศิริราชมีมาตรฐานในการดูแลคนไข้และแยกออกจากกันอย่าง
ชัดเจน

-ก่อนหน้านี้ มีการเปิดเผยข้อมูลว่า เจ้าหน้าที่ภาควิชาพยาธิวิทยา ติดเชื้อ 1 ราย ให้ประวัติว่า มีคนในชุมชนใกล้เคียงติดเชื้อมากกว่า 1 คน
ต่อมามีการตรวจผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอีก 16 ราย พบ 4 ราย มีอาการ URI โดยพบเชื้อ 3 ราย อีก 1 รายไม่พบเชื้อ แต่ต้องตรวจซ้ำเพราะมีอาการ
หอบเหนื่อยและออกซิเจนต่ำ โดยทั้ง 3 รายรักษาอยู่ที่รพ.ศิริราช ส่วนอีก 12 รายที่ไม่มีอาการ พบเชื้อ 1 ราย กำลังติดตามตัวเข้ารับรักษาใน
รพ. ขณะที่ผู้ที่ตรวจไม่พบเชื้อจะต้องถูกกักตัว 14 วัน และตรวจหาเชื้อซ้ำอีกครั้ง นอกจากนี้ ได้สุ่มตรวจเจ้าหน้าที่ในภาควิชาพยาธิวิทยาอีก
60-80 คน สำหรับผู้ติดเชื้อทุกรายมีประวัติสำคัญคือ "รับประทานอาหารร่วมกัน" หรือ "พูดคุยกันโดยไม่สวมหน้ากาก" กับผู้ป่วยรายแรก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, sanook

-นพ.วิษณุ ปาวาน ผอ.สปค. กล่าวว่า วันนี้ (19 ม.ค.) สปค. และสำนักอนามัย กทม. จะลงพื้นที่ตรวจสอบค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในชุมชนวัดสิงห์
เขตจอมทอง ซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคลากรทางการแพทย์ศิริราช และทราบว่ามีการติดจากชุมชน จากนั้นมีการขยายไปติดเพื่อนร่วมงาน

3. ผลข้างเคียงวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เดลินิวส์

-สธ.นอร์เวย์ แถลงการณ์หลังพบผู้สูงอายุจำนวนมากเสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนของไฟเซอร์ แม้ผลตรวจสอบอย่างเป็นทางการจะยังไม่เรียบร้อย แต่
ยืนยันว่าวัคซีนปลอดภัย และการเสียชีวิตอาจไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีนเพราะผู้เสียชีวิตมีอาการป่วยรุนแรงแต่เดิม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผจก.รายวัน, เว็บไซต์ (ผจก., สยามรัฐ, thebangkokinsight, nationtv)

-ศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ แพทย์จุฬาฯ โพสต์ข้อความแสดงความเห็นกรณีผู้ฉีดวัคซีนโควิด 19 ประเทศนอร์เวย์เสียชีวิตหลายราย ว่า ต้องรอพิสูจน์
สาเหตุ แต่การฉีดวัคซีนทุกชนิดหรือใช้ยาแล้วมีผลข้างเคียงทั้งสิ้น ส่วนสถานการณ์ของไทยยังคงเน้นย้ำความสำคัญในการป้องกันตัวอย่างเคร่งครัด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ voathai

-ประชากรหลายประเทศในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ต่อต้านการฉีดวัคซีนโควิด 19 เพราะมีความเชื่อและได้รับข้อมูลผิด ๆ เนื่องจากการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องอยู่ในระดับต่ำ ไม่เชื่อมั่นในรัฐบาล และมีเจ้าหน้าที่รัฐบาลบางคนอ้างว่าโควิด 19 และวัคซีนเป็นเครื่องมือของชาวต่างชาติที่จะยึดครองประเทศ ในขณะที่หลายประเทศเกิดความขัดแย้งภายในว่าจะใช้วัคซีนของใครระหว่างรัสเซีย จีน หรือประเทศตะวันตก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

-จากการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นทางการของประเทศที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้ประชาชน มีการฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย 40,062,725 โดส ใน 60 ประเทศ อิสราเอลเป็นประเทศที่ฉีดวัคซีนโควิดมากที่สุดเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรของประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-หญิงไทยในแคว้นเวลส์ เสียชีวิตจากโรคโควิด 19

4. แอปฯ หมอชนะ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, mcot, thaigov, thestandard, thaipbs, nationtv, sanook)

-รมว.ดิจิทัลฯ ยืนยันว่า ทีมอาสาพัฒนาแอปฯ หมอชนะ ไม่ได้ถอนตัว ไม่มีขัดแย้ง แต่ส่งมอบให้รัฐดูแลทั้งระบบเพื่อพัฒนาให้รองรับประชาชนที่ใช้งานทั่วประเทศ และต้องทำในระยะยาว จึงต้องโอนมาให้รัฐบาลรับผิดชอบทำให้เป็นระบบ รัดกุมทางกฎหมาย และบริหารทั้งงบประมาณและบุคลากร ระบบการแจ้งเตือนของแอปฯ เพื่อการติดตามสอบสวนโรค ไม่ได้ลือคให้เป็นสีเขียวอย่างเดียว โดยกรมควบคุมโรคจะเป็นผู้ควบคุมข้อมูล และยืนยันสถานะสีข้อมูลของผู้ใช้งานหน่วยงานเดียวกัน ซึ่งอาจต้องใช้เวลาให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบอย่างถูกต้อง และในช่วงการส่งมอบแอปฯ ก็ไม่ทำให้เกิดปัญหา

-ดร.นพ.ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ยืนยัน ทำงานร่วมกันกับทีมผู้พัฒนาแอปฯ กับสพร. มาตั้งแต่ต้น การเปลี่ยนสีสถานะของแต่ละบุคคลต้องผ่านคนกลางที่เป็นเจ้าหน้าที่ของกรมฯ แต่ละพื้นที่ ส่งข้อมูลไปยังก.ดิจิทัลฯ หากมีการเปลี่ยนสี และส่งต่อให้ผู้พัฒนาแอปฯ อัปเดตสถานะสีให้ โดยจะเปลี่ยนสีก็ต่อเมื่อรพ.ยืนยันการติดเชื้อแล้วเท่านั้น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, ผจก.รายวัน

-เพจหมอแล็บแพนด้า โพสต์ถึงกรณีทีมพัฒนาแอปฯ หมอชนะ ประกาศถอนตัวและยุติบทบาท ว่า มีหน่วยงานขอให้ทุกคนเป็นสีเขียว โดยหน่วยงานจะสืบข้อมูลเองว่าใครที่เสี่ยงเป็นสีเขียว สีส้ม ทำให้มีแค่หน่วยงานที่รู้ว่าใครเสี่ยงแต่ประชาชนไม่รู้ แอปฯ จึงมีประโยชน์เฉพาะหน่วยงานประชาชนไม่ได้รับประโยชน์สูงสุด ทำให้ผิดวัตถุประสงค์ของกลุ่มที่เขียนแอปฯ จึงเป็นสาเหตุที่ทีมงานขอถอนตัวและมอบให้ทางการดูแล 100%

5. สถานที่กักตัวไม่มีน้ำ-ไฟ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv

-ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์เล่าประสบการณ์การกักตัวในโรงแรมที่เป็น State Quarantine จ.ระนอง พร้อมแชร์ภาพอาคารชำรุด ผนังมีรา วันแรกไม่มีน้ำ-ไฟ ต้องจุดเทียนแทน และอสม.บอกให้ปัสสาวะหลังระเบียง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mcot

-นพ.สจ.ระนอง ชี้แจงกรณีสถานที่กักกันไม่มีน้ำ-ไฟ รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ เนื่องจากวันดังกล่าวไฟฟ้าดับทั้งจังหวัดประมาณ 1 ชั่วโมง ทำให้ไม่สามารถปั้มน้ำขึ้นมาใช้ได้ และไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกจริงเพราะเป็นสถานที่ชั่วคราว ทางจังหวัดกำลังพยายามหาสถานที่ที่เหมาะสมให้กับผู้กักตัว

6. ล้างมือเสร็จอาจยังมีเชื้อโรคอยู่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thebangkokinsight, tojoneews, linetoday

-หมอก้อง ดาราและแพทย์ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เผยว่า แม้จะใส่น้ำกากอนามัย แต่ก็มีโอกาสติดโควิด 19 ได้หากไม่ล้างมือบ่อยๆ เพราะจากข้อมูลเกือบ 200 คน ใส่น้ำกากอนามัยตลอด แต่ที่พลังผลบ่งบอกคือการล้างมือก่อนสัมผัสบริเวณใบหน้า สอดคล้องกับข้อมูลจาก คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ที่ระบุว่า เมื่อใส่น้ำกากแล้วไม่ควรนำมือไปสัมผัสพื้นผิวด้านหน้าของหน้ากาก เพราะอาจมีละอองฝอยจากการไอ-จามจากผู้ติดเชื้อติดมา หากจำเป็นต้องขยับหน้ากาก ควรจับที่หูหน้ากากและขยับเพียงเล็กน้อย และหมั่นล้างมือให้สะอาด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผจก.รายวัน

-แพทย์ด้านโรคติดเชื้อ รพ.พระมงกุฎเกล้า เสนอ ศบค. สื่อสารประชาชนเรื่องการล้างมือ ใส่น้ำกาก แต่ยังไม่เลิกพฤติกรรมจับหน้ากาก การที่แคชเชียร์ใส่ถุงมือคิดเงินโดยไม่เปลี่ยนจะกลายเป็นส่งเชื้อไปให้คนอื่น แนะนำล้างมือ 1 ครั้งต่อลูกค้า 1 ราย ต้องฝึกล้างมือบ่อยๆ หรือพกแอลกอฮอล์ล้างมือติดกระเป๋า ใช้ทุกครั้งหลังสัมผัส

7. พบแรงงานลักลอบเข้า จ.นนทบุรี

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, แนวหน้า

-นายอำเภอบางใหญ่ นำกำลังบุกจับแรงงานเมียนมา 22 คน ลักลอบเข้าพื้นที่นนทบุรี พบมาจากพื้นที่สีแดง ทำให้ชาวบ้านหว่นโควิดระบาดอีก

8. สหรัฐฯ พบไวรัสกลายพันธุ์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา พบไวรัสกลายพันธุ์ ชื่อรหัส L452R ที่อาจติดต่อย่างง่ายดายกว่าเดิม มีต้นตอมาจากเดนมาร์กและไวรัสตัวนี้เริ่มเข้ามาแทนที่

ประเด็นข่าว

ตัวเก่าแล้ว หลังตรวจพบเชื้อมากกว่า 25 %ของผู้ติดเชื้อรายใหม่

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, เดลินิวส์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ไทยรัฐ, มติชน, บ้านเมือง, ผู้จัดการ, แนวหน้า, ประชาชาติธุรกิจ, สำนักข่าวไทย, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแอฟริกา, กรมประชาสัมพันธ์, woldmeters, mcot, newtv, 77kaoded, posttoday, Nationtv, kaohoon, xinhuaithai, Infoquest, js100, positioningmag, thaiPBS, sanook)

- **สิงคโปร์** ประกาศให้ผู้เดินทางต้องตรวจโควิดก่อนเข้าประเทศ เริ่ม 25 ม.ค.นี้... **ญี่ปุ่น** กรุงโตเกียวกำหนดโทษปรับราว 3 แสน หรือจำคุก 1 ปี หากติดเชื้อมแล้วปฏิเสธรักษาที่รพ. นอกจากนี้ มีการศึกษาพบอัตราการฆ่าตัวตายของคนญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 16% ในช่วงการระบาดรอบ 2 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กและผู้หญิง... **บราซิล** อนุมัติขึ้นทะเบียนฉุกเฉินในวัคซีนของ บ.ซิโนแวค-แอสตราเซนเนกา จากจีน... **อินโดนีเซีย** ฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นกลุ่มแรก หลังจากนั้นเป็นกลุ่มคนหนุ่มสาววัยแรงงาน ต่างจากประเทศอื่นที่ฉีดให้สูงอายุก่อน เนื่องจากเห็นว่าการควบคุมการแพร่ระบาดน่าจะทำได้ดีกว่า อาจช่วยลดการแพร่เชื้อในชุมชนได้รวดเร็วกว่า... **ออสเตรเลีย** อาจไม่เปิดพรมแดนระหว่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบในปีี้ แม้ประชาชนส่วนใหญ่จะได้รับวัคซีนแล้ว เผยต้องศึกษาผลข้างเคียงวัคซีนไฟเซอร์เพิ่มเติมหลังจากนอร์เวย์พบผู้สูงอายุเสียชีวิตหลังได้รับวัคซีนดังกล่าว... **อินเดีย** พบผู้รับวัคซีนมีอาการไม่พึงประสงค์ 447 ราย กรณีจหนท. รพ.เสียชีวิต ไม่เกี่ยวข้องกับกรณีฉีดวัคซีนโควิด 19.. **คิวบา** พบผู้ป่วยติดเชื้อ 650 รายในวันเดียว สูงสุดตั้งแต่เกิดการระบาด... **Google** ตั้งกองทุนด้านข่าวลวงเกี่ยวกับวัคซีนโควิด 19 มูลค่า 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสนับสนุนการต่อสู้กับข้อมูลเท็จเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยจะมอบเงินทุนให้แก่โครงการที่ได้รับการคัดเลือกเป็นจำนวนเงินสูงสุด 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อโครงการ เปิดรับสมัครโครงการจากสำนักข่าวทุกขนาดทั่วโลกที่มีผลงานรองรับด้านการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการจัดการกับปัญหาข่าวปลอม หรือเป็นพันธมิตรกับองค์กรที่ได้รับการยอมรับในด้านนี้โดยเฉพาะ

- **สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อ 95,974,030 ราย เสียชีวิต 2,048,257 ราย รักษาหายแล้ว 68,550,531 ราย ไทยอยู่ในลำดับที่ 128

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

กินถึงเช้าเสียชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, ประชาชาติธุรกิจ, มติชน, ข่าวสด, kapook)

- ผู้ใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่งโพสต์ข้อความว่า พ่อรับประทานอาหารเช้าเสริม “ถึงเช้า” มีอาการแน่นหน้าอก หายใจลำบาก แพทย์วินิจฉัยว่าน้ำท่วมปอด ไตวายระยะสุดท้าย ตรวจพบสารพิษในร่างกายปริมาณมาก ก่อนเสียชีวิตอย่างฉับพลัน ด้านนักวิจัยจากคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล เผยว่า ถึงเช้าสีทองมีสารเคมีบางตัวที่อาจส่งผลร้ายต่อผู้ป่วยโดยเฉพาะโรคไต ควรรับประทานด้วยความระมัดระวัง เพราะอาจส่งผลถึงชีวิตได้

เพิ่มสิทธิประโยชน์บัตรทอง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

- นายนิมิตร เทียนอุดม กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และผอ.มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ เปิดเผยว่า บอร์ดสปสช.เห็นชอบเพิ่มสูตรยารักษาไวรัสตับอักเสบบีทุกสายพันธุ์ และจัดทำหลักเกณฑ์เงื่อนไขการจ่ายชดเชยค่าบริการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันไวรัสตับอักเสบบีภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อรองรับตามแนวทางการตรวจคัดกรองและรักษาไวรัสตับอักเสบบีฉบับใหม่ ปีงบประมาณ 2564 ที่กำหนดเพิ่มเติม 1.ผู้ติดเชื้อเอชไอวี และ 2.ผู้ใช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีดที่มารับบริการให้คำปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ขณะนี้ สปสช. อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมร่วมกับหน่วยบริการในการจัดบริการ

โรคและภัยสุขภาพในฤดูหนาว

สื่อที่นำเสนอ : มติชน

- กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพสัปดาห์นี้ คาดว่ามีโอกาสพบการเสียชีวิตจากภัยหนาวเพิ่มขึ้น ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และทำร่างกายให้อบอุ่น สวมใส่เสื้อผ้ากันหนาว โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว และไม่ควรมีเครื่องทำความร้อนหรือฮีตเตอร์เพราะฤทธิ์ของแอลกอฮอล์จะทำให้ร่างกายอุ่นขึ้นเล็กน้อยบริเวณผิวหนังเท่านั้น และยังทำให้ระบบต่างๆ ของร่างกายเย็นลงสุดท้ายอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติ อาจทำให้เสียชีวิตได้

ฝุ่น PM 2.5

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, กรมประชาสัมพันธ์, pattayamai) วิทยุ สวท.)

- นพ.วีรุฒิ อิมสารานู รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ค่าฝุ่น PM 2.5 ที่สูงเกินมาตรฐานนอกจากส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจแล้ว ยังกระทบถึงดวงตา ทำให้เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผิวหนังดวงตาบริเวณที่มีการสัมผัสกับฝุ่น แต่อาการผิดปกติ เช่น ระคายเคืองตา แสบตา ฯลฯ มักเป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆ ไม่ทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงกับดวงตา นอกจากนี้ อาจทำให้เกิดอาการตาแห้งหรือเยื่อตาอักเสบเคือง ซึ่งถ้าเป็นมากจะทำให้มีอาการตาแดงได้ ในผู้มีภูมิแพ้ที่ตาอาจมีความรุนแรงขึ้น เช่น ตาแดง คัน เคืองตา และมีขี้ตามาก หากขี้ตาอาจทำให้เกิดกระจกตาอักเสบหรือเป็นแผลได้ ในผู้ใช้คอนแทคเลนส์ อาจเกิดภาวะตาแห้ง ระคายเคืองตาและแสบตาได้มากขึ้น ดังนั้นหากมีอาการผิดปกติกับดวงตา ควรพบจักษุแพทย์ทันที

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(มติชน, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, thebangkokinsight, thailandplus)

- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ได้ยกระดับมาตรการคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่เสี่ยง ให้แจ้งเตือน ให้คำแนะนำการป้องกันตัวโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เปิดคลินิกมลพิษในรพ. จัดเตรียมห้องปลอดฝุ่นในสถานบริการสาธารณสุข และ

ประเด็นข่าว

สนับสนุนให้โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก สถานดูแลผู้สูงอายุ บ้านเรือนประชาชน จัดเตรียมห้องปลอดฝุ่น สำหรับกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงสูง เช่น เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ หอบหืด เยื่อぶตาอักเสบ หัวใจและหลอดเลือด รวมถึงผู้ทำงานกลางแจ้งเป็นเวลานาน ให้เลี้ยงพื้นที่ฝุ่นสูง (สีแดง) หากจำเป็นต้องออกนอกอาคาร ให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น และงดทำกิจกรรมหรือออกกำลังกายกลางแจ้ง ปิดประตูหน้าต่างให้สนิท หรืออยู่ในห้องปลอดฝุ่น หากมีอาการผิดปกติ ควรรีบไปพบแพทย์

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฆษณาเกินจริง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (ข่าวสด, สยามรัฐ, ผจก. 360 องศา, วิทยุ สวท, สำนักข่าวไทย, workpointtoday) ทีวีช่อง 9, ThaiPBS, nine entertain)

- ญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ อย. เผย ได้สั่งระงับโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โบทรา คริ่งค์ และ โบทรา ซอต เครื่องดื่มชนิดผง ของพิธีกรชื่อดัง พร้อมดำเนินมาตรการทางปกครองและส่งจนท.ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว หลังตรวจพบการทำลิวิตีโอโฆษณาทางอินสตราแกรมและเฟซบุ๊ก อ้างสรรพคุณช่วยกระชับผิวหน้า ลดไขมันส่วนเกินบนใบหน้า เพิ่มชั้นตา ทดแทนการศัลยกรรมได้ ยืนยันว่า ไม่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือการทำงานของร่างกายได้ตามที่กล่าวอ้าง ถือเป็นการโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต และโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพ หรือสรรพคุณอันเป็นเท็จ หลอกลวงให้หลงเชื่อ มีโทษตามพ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 จำคุกไม่เกิน 3 ปีหรือปรับ ไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เตือนบุคคลสาธารณะ ทั้งดารานักร้อง เน็ตไอดอล ให้รับผิดชอบต่อสังคม การโฆษณาใด ๆ ต้องเป็นไปตามกม.

กัญชา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ cannhealth

- ญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร รอง ผอ.ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เผย เมนู "มาชิมกัญ" ได้รับความสนใจจากประชาชนมาชิมเมนูอาหาร-เครื่องดื่มที่มีใบกัญชาเป็นส่วนผสมกันอย่างหนาแน่นตลอดทั้งวัน หลายคนพบว่าหลังกินแล้ววังงหลับ สดชื่น เตรียมต่อยอดเมนูใบกัญชา โดยจะนำไปสู่นวัตกรรมชุมชน การท่องเที่ยวชุมชน นำองค์ความรู้ถ่ายทอดสู่ประชาชนให้เร็วที่สุด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สำนักข่าวไทย, sanook

- นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ นำหัวหน้าหน่วยงานใน จ.ลำปางและ อ.แจ้ห่ม เข้าชมแปลงปลูกกัญชาที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์เพชรลานนา ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม และกล่าวว่า เป็นการปลูกกัญชานำร่องเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ตามที่กรมการแพทย์แผนไทยฯ ขอความร่วมมือให้สภาเกษตรกรแห่งชาติผลิตเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมสำหรับใช้ในการศึกษาวิจัยพัฒนา และใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย โดยมีแนวทางที่จะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต

ยาเคนมผง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(ไทยโพสต์, กรมประชาสัมพันธ์, pattayamai) วิทยุ สวท.

- นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรณีพบผู้เสียชีวิตจากการใช้เคนมผง 9 ราย มีการนำสารส่งตรวจทางห้องแล็บ พบโคคาอีนแอมเฟตามีนถึง 99% เทียบได้กับการเสพแผลยมถึง 100 เม็ด ทั้งนี้ ตั้งแต่ 11-15 ม.ค. 2564 สบยช.พบผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาจากยาเคนมผง 71 ราย

ข่าวปลอมเล่นมือถือเสี่ยงโรคมะเร็งตา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ผจก., ThaiPBS, thailandplus, newtv

- นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า ยังไม่มีหลักฐานทางวิชาการยืนยันว่าการเล่นโทรศัพท์มือถือในที่มืดเป็นเวลานานมีความเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงเกิดโรคมะเร็งตา ปัจจุบันเสี่ยงโรคมะเร็งตา ได้แก่ อายุเพิ่มขึ้น ความผิดปกติของเม็ดสีเมลานินในดวงตา ดวงตาสัมผัสกับแสงแดดมากจนเกินไปโดยเฉพาะรังสี UV หรือเกิดจากความผิดปกติของยีน เป็นต้น โรคมะเร็งตาในผู้ใหญ่พบได้น้อยมาก ส่วนที่พบในเด็ก คือโรคมะเร็งจอประสาทตา เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม พบได้ไม่บ่อยเช่นกัน ทั้งนี้ ผู้ใช้งานไม่ควรใช้สายตามองหน้าจอโทรศัพท์หรือหน้าจอคอมพิวเตอร์นานเกินไป ควรพักสายตาโดยการหลับตาหรือมองออกไปข้างนอกไกล ๆ หากมีความผิดปกติที่ดวงตาหรือการมองเห็น แนะนำให้ไปพบแพทย์ทันที